

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์เรื่อง ธรรมชาติของ วัฒนธรรมองค์การ กับประสิทธิผลองค์การของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ฉบับนี้ สำเร็จได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากผู้วิจัยได้รับการประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้จากคณาจารย์ทุกท่าน ในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาการพญาไท องค์ความรู้ที่ได้รับ ทำให้ผู้วิจัยสามารถนำไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้า ส่งผลให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีความครบถ้วนสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ยัมวิไล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ รองศาสตราจารย์ สมทรง สิตลาชัย รองคณบดี วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัย ศรีปทุม ที่กรุณาให้คำแนะนำ และคอยพิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารงานวิจัย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร หวังมหาพร อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ร่วม ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ คอยตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่อง ต่างๆ และให้ข้อคิดเห็นในการจัดทำวิทยานิพนธ์ จนสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ดร.หกวณ ชูเพ็ญ ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่กรุณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของ แบบสอบถามงานวิจัย และขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ วัจจัน ที่กรุณาตรวจสอบ ความถูกต้องและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและข้าราชการตำรวจของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทุกท่าน ที่กรุณาให้สัมภาษณ์ ตอบแบบสอบถาม ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือในการจัดเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณข้าราชการตำรวจ จากกองยุทธศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ที่คอยให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนให้การวิจัยครั้งนี้ สำเร็จตาม วัตถุประสงค์

การวิจัยครั้งนี้ จะสำเร็จลงด้วยดีไม่ได้ หากไม่ได้รับกำลังใจที่สำคัญยิ่งจากครอบครัว สามี และลูกๆ ทั้งสองคน ที่มีความเข้าใจ ให้ความเวลา และสนับสนุนในทุกด้านเป็นอย่างดี สิ่งสำคัญที่สุด ผู้วิจัยขอกราบระลึกคุณของบิดา นายสมชาติ แก้วสกุล ซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้ว ท่านเป็นคุณครู คนแรกในชีวิต และเป็นผู้ที่จุดประกายให้ผู้วิจัยมีความรักและความมุ่งมั่นในการศึกษา มาโดยตลอด กราบขอบพระคุณ มารดา นางวรรณิ แก้วสกุล ที่เป็นแม่พระในดวงใจของลูกและเป็นแบบอย่าง ของความเข้มแข็ง อดทน ตลอดมา จนทำให้ผู้วิจัยประสบความสำเร็จในการทำงานและการศึกษา เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ซึ่งสำเร็จได้ด้วยความพยายาม มุ่งมั่น ตั้งใจ ในการศึกษา ค้นคว้า และทดสอบข้อมูลอย่างจริงจัง จะนำมาซึ่งคุณประโยชน์ในการ

พัฒนาระบบธรรมาภิบาล วัฒนธรรมองค์กร และประสิทธิผลองค์กรของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ในระดับหนึ่ง และหากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีข้อบกพร่อง
ประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว

พันตำรวจเอกหญิง ศรีสกุล เจริญศรี

2558